

จดหมายข่าว (iNT News)

จากรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ครั้งที่ 6/2563 วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563



NEWS

แจ้งเพื่อทราบ

(1) **แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันฯ**
เนื่องด้วยสถานการณ์โรค COVID-19 และนโยบาย social distancing กรรมการบริหารสถาบันฯจึงมีมติให้เลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันฯ จากเดิมวันที่ 25 มีนาคม 2563 ออกไปก่อนโดยกำหนดการประชุมและรูปแบบในการประชุมกำหนดใหม่จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

(2) **แผนปฏิบัติงานของสถาบันฯ กรณียกระดับ สถานการณ์ COVID-19** ณ ปัจจุบัน สถาบันฯได้มีการปรับยกการปฏิบัติงานสู่ระดับที่ 2 คือ บุคลากรปฏิบัติงานตามปกติและให้ลดจำนวนบุคลากรเข้ามาทำงานลงร้อยละ 50 และให้แต่ละฝ่ายงานให้ข้อมูลว่าทำอะไรอยู่บ้าง พร้อมให้หัวหน้างานทำแผนมอบหมายงานให้บุคลากรในทีมของตนเองในกรณีการทำงานที่บ้าน (Work From Home) พร้อมจัดระบบการรายงานตัวสำหรับบุคลากรที่ Work From Home ใน Line โดยให้รายงานสุขภาพรายวันต่อผู้อำนวยการหรือหัวหน้างาน ในส่วนของบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานที่สถาบันฯ จะมีการจัดพื้นที่ในการทำงานใหม่ หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกัน

***หมายเหตุ** ในส่วนการเตรียมแผนรับมือ กรณีมีการยกระดับสู่ระดับ 3 ได้มีการสำรวจภาระงานที่อาจต้องดำเนินการให้ได้ และที่สามารถดำเนินการได้ไว้แล้วครบทุกงาน

(3) **การจัดทำประกัน ไรศโรค Covid-19 ให้กับบุคลากรสถาบันฯ** ทางมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่บุคลากร โดยทำประกันฯกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบมจ.เทเวศประกันภัย โดยทั้งนี้ หากบุคลากรคนใดที่ได้เคยทำประกันการติดเชื้อ COVID-19 กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งร่วมกับบมจ.เทเวศประกันภัยไว้แล้ว (ทำส่วนตัว) จะไม่สามารถทำซ้ำได้ โดย

มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเงินค่าเบี้ยประกันไว้ในอัตราคนละ 220 บาท และสำหรับบุคลากรที่ได้ทำประกันสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไว้กับสถาบันฯอื่น และไม่ประสงค์จะทำประกันร่วมกับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ สามารถนำมาเบิกรับการสนับสนุนค่าเบี้ยประกันได้ โดยเบิกจากเงินรายได้ของสถาบันฯ ทั้งนี้ ไม่เกินคนละ 220 บาท

(4) **เลื่อนกำหนดการทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 4 ปี สถาบันฯ**
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังไม่ดีขึ้น ทางกรรมการบริหารสถาบันฯ จึงมีมติเลื่อนการจัดงานทำบุญครบรอบสถาบันฯในปีนี้ออกไปก่อน และกำหนดให้จัดการทำบุญครั้งต่อไป ในปีถัดไป (ปี 2564)

(5) แผนงานการพัฒนาบุคลากร (HR)

คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดทำแผนการพัฒนาและความก้าวหน้าของตัวบุคคลในสายอาชีพ พร้อมสำรวจและเก็บข้อมูลความต้องการของแต่ละบุคคล รวมถึงในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร ที่จะเน้นถึงความสะดวกของบุคลากรเป็นหลัก โดยเบื้องต้นได้มีการเสนอให้ทางฝ่าย HR ดำเนินการปรึกษาหารือกับทางศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะสร้างระบบการสำรวจและประเมินผล Happinometer พร้อมกับวัด Engagement ของบุคลากรที่มีต่อสถาบันฯ ในทุกๆเดือน และท้ายที่สุดในเรื่องของการเตรียมจัดทำประกาศหลักเกณฑ์ ของสถาบันฯเรื่องระเบียบปฏิบัติในการลาของบุคลากร โดยกำหนดเบื้องต้นว่า **กรณีลาถึง** ต้องลาล่วงหน้าในระบบอย่างน้อย 3 วัน แต่ถ้าน้อยกว่า 3 วันต้องแจ้งหัวหน้างานด้วยวาจาพร้อมด้วย ในส่วนการ **ลาถึงฉุกเฉิน** ต้องทำเรื่องลาทันทีที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ **การลาพักผ่อน** ต้องลาในระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

ข่าวกิจกรรม/โครงการของสถาบันฯ

(1) โครงการ EECi และ การพัฒนาเครื่องมือแพทย์

โครงการ EECi (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ EEC ของภาครัฐ) มีเป้าหมายส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ โดยทางกระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาและมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วม คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ โดยทางผู้บริหารสถาบันฯได้เล็งเห็นว่า เป็นโอกาสที่ดีของสถาบันฯ ในการทำงานเชิงรุกเรื่องการค้นหา Invention Disclosure จึงมอบหมายให้งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ (TC) ประสานงานนัดประชุมร่วมกับ รศ.ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์) และ ดร.เคอิตา โอโน (รองผู้อำนวยการสถาบันฯ) เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินการ เพื่อเข้าร่วมการระดมสมองในครั้งต่อไป

(2) การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ สถาบันฯได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมี นายกษิเดช นฤวงค์ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยที่ประชุมได้แต่งตั้งผู้แทนจากงานต่างๆร่วมเป็นคณะทำงาน ดังนี้ นางสาวกาญจนาภ ภัทรเกษวิกย์ (งานบริการวิจัยและวิชาการ), นางสาวแพรวนภา คชพันธ์ (งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์), นางสาวตรีณัฐ เทียนทอง (งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ) และ นายณัฐ อวาระกุลพาณิชย์ (งานบริหาร) โดยมี นางสาวเวววรรณ บำเพ็ญเกียรติกุล เป็นเลขานุการคณะทำงาน ทั้งนี้การดำเนินงานของคณะทำงานชุดนี้จะอยู่ในช่วง เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2563